

## ก.ค.ศ.เห็นชอบ

# การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

● นำเสนอเมื่อ 1 พ.ค. 2564

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 4/2564  
ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 โดยมีนางสาวตรีสุข เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
เป็นประธาน

ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
และมีมติที่สำคัญ เห็นชอบ การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
รายละเอียด ดังนี้

ตามที่ ก.ค.ศ. ได้ประกาศใช้หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
(ว 6/2563) ต่อมาสวนราชการและหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ ได้นำหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายฯ ไปปฏิบัติแล้ว  
พบว่าเกิดปัญหาในทางปฏิบัติ 4 ประเด็นด้วยกัน คือ 1) การพิจารณาขยาย 2)  
การประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย 3) การประกาศรายชื่อสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4)  
กำหนดการการพิจารณาขยายครั้งแรก

ก.ค.ศ. พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
จึงเห็นชอบให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายฯ ในประเด็นที่เป็นปัญหาดังกล่าว ดังนี้

**1. การพิจารณาขยาย** เดิมกำหนดให้ย้ายขนาดเดียวกันและขนาดใกล้เคียงกัน ปรับปรุงเป็น  
ให้พิจารณาขยาย ในสถานศึกษาประเภทเดียวกัน ที่มีสถานศึกษาขนาดเดียวกันและขนาดใกล้เคียงกัน  
ทั้งในจังหวัดเดียวกันและต่างจังหวัดพร้อมกันก่อน เมื่อพิจารณาขยายขนาดเดียวกันและใกล้เคียงกันแล้วเสร็จ  
หากยังมีตำแหน่งว่างเหลืออยู่ ให้พิจารณาขยายข้ามขนาดสถานศึกษาได้ โดยต้องพิจารณาขยายข้ามขนาดตามลำดับ  
เช่น มีตำแหน่งว่างในสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษเหลืออยู่  
ให้พิจารณาขยายดำรงขอย้ายของผู้ประสงค์ขอย้ายที่ดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาขนาดกลางก่อนขนาดเล็ก  
ตามลำดับ และหากยังมีตำแหน่งว่างเหลืออยู่อีก ให้ กศจ. พิจารณาขยายผู้ประสงค์ขอย้ายที่ดำรงตำแหน่ง  
ในสถานศึกษา ที่ต่างประเภทสถานศึกษากันได้

**2. การประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย** เดิมกำหนดให้ ออกศจ.  
เป็นผู้ประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย ปรับปรุงเป็น ให้ ผอ.สพท. ทุกเขตในจังหวัด และ ศธจ.  
ตรวจสอบข้อมูล ประเมินศักยภาพ ผู้ประสงค์ขอย้ายและจัดลำดับ ก่อนเสนอ ออกศจ.  
กลั่นกรองและตรวจสอบความถูกต้องแล้วเสนอ กศจ. พิจารณาขยายต่อไป

### 3. การประกาศรายชื่อสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เดิมกำหนดให้ประกาศรายชื่อสถานศึกษา ที่ประสงค์จะพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยความเห็นชอบของ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ หรือสว่นราชการอื่น แล้วแต่กรณี ก่อนกำหนดการส่งคำร้องขอขยายประจำปี เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน แก่ไขเป็น กำหนดให้ประกาศรายชื่อสถานศึกษา โดยตัด “ก่อนกำหนดการส่งคำร้องขอขยายประจำปี เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน” ออก

4. กำหนดการการพิจารณาขยายครั้งแรก เดิมกำหนดให้พิจารณาขยายครั้งแรกให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 25 ตุลาคม แก่ไขเป็นให้ กศจ. พิจารณาขยายครั้งแรกให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 กันยายน และมีผลไม่ก่อนวันที่ 1 ตุลาคมของปีเดียวกัน ทั้งนี้ ได้ปรับระยะเวลาการยื่นคำร้องขอขยายเป็นวันที่ 1 - 15 กรกฎาคม เพื่อให้สอดคล้องกับการพิจารณาขยายครั้งแรกให้แล้วเสร็จ และการนับคุณสมบัติของผู้ประสงค์ขอขยาย ใหนับถึง 30 กันยายน ของปีที่ยื่นคำร้องขอขยาย ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะฯ ใหม่ (PA)

ทั้งนี้ จะได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ปรับปรุงเรียบร้อยแล้วให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ที่มา [สำนักงาน ก.ค.ศ.](#)

อ่านเพิ่มเติม

- [ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา \(ก.ค.ศ.\) ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 29 เมษายน 2564](#)